



# ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Kèm theo Công văn số: 44/MTTW-BTT ngày 28/10/2024 của  
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

Trong các ngày 16, 17, 18/10/2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X đã diễn ra trọng thể với chủ đề: **Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển.**

## I. ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tham dự Đại hội có **1.052** đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và hơn **300** đại biểu khách mời.

Trong số 1.052 đại biểu chính thức có: Đại biểu đương nhiên là 337 đại biểu (các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX); Đại biểu do Đại hội cấp tỉnh và các tổ chức thành viên chọn cử là 583 đại biểu (gồm: 91 đại biểu do các tổ chức thành viên ở Trung ương cử; 492 đại biểu của các địa phương do Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố hiệp thương cử); Đại biểu chỉ định là 132 đại biểu (các vị dự kiến tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; 2 vị là người đứng đầu tổ chức thành viên nhưng dự kiến cấp phó tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; đại diện chức sắc, chức việc của các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, đăng ký hoạt động nhưng chưa có đại biểu tham dự Đại hội).

Đại hội rất vui mừng, phấn khởi, xúc động được đón: Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố... về dự, chỉ đạo và động viên Đại hội.

Đại hội vui mừng, xúc động được đón đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các thời kỳ về dự, chung vui với Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của các đồng chí Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ chính trị,

nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các vị Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch, các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; các vị Đại sứ, lãnh đạo một số cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

## II. PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

Trong không khí hồ hởi, phấn khởi, tin tưởng, Đại hội đã lắng nghe bài phát biểu rất quan trọng, tâm huyết, mang tầm chiến lược, có giá trị lịch sử của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; về truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta: dân là gốc, là trung tâm, chủ thể, là mục tiêu hướng tới của mọi chủ trương, chính sách; về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, lấy âm no, hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu của mình.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã ghi nhận, biểu dương kết quả quan trọng, toàn diện mà Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng tình, nhất trí với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bổ sung vào văn kiện và triển khai thực hiện trong thời gian tới; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tự chủ, tự tin để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc Việt Nam:

**Thứ nhất**, cần thống nhất nhận thức về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và yêu cầu cấp bách, hơn bao giờ hết, ưu tiên hàng đầu củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, đây là một trong những giải pháp then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Thực tiễn lịch sử cho thấy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm nên sức mạnh to lớn và là cội nguồn mọi thành công của cách mạng Việt Nam; càng trong khó khăn, thách thức, đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng càng lớn lao, càng cần phải đoàn kết chặt chẽ, rộng rãi, vững chắc; chỉ có đoàn kết mới có thắng lợi. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc chỉ có thể tạo thành sức mạnh to lớn, trở thành lực lượng vô địch khi được tổ chức chặt chẽ, được giác ngộ sâu sắc về mục tiêu lý tưởng, được định hướng bởi đường lối đúng đắn; phát huy cao nhất khi được tập hợp trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời là người lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, trực tiếp của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tuyên truyền, giáo dục để quần chúng giác ngộ sự cần thiết phải đoàn kết lại; lựa chọn những hình thức, phương pháp tổ chức thích hợp để thu hút rộng rãi, đông đảo quần chúng tham gia; hướng dẫn khối đại đoàn kết toàn dân lao động, sáng tạo theo những mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Thực hiện các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước là công việc hệ trọng, to lớn và có nhiều khó khăn, thách thức; nhiệm vụ này chỉ có thể thành công khi quy tụ được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận cần làm tốt vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên đoàn kết các giai tầng, các cá nhân tiêu biểu, phát huy cao độ vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, khơi dậy tiềm năng to lớn của giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và người lao động, bảo đảm thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa; chủ động các hoạt động đối ngoại nhân dân; kiên quyết bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Mặt trận và các tổ chức thành viên làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động để Nhân dân hiểu, đồng lòng, đồng tâm thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, phản động. Mặt trận phải là hạt nhân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

**Thứ hai**, chăm lo, bảo vệ lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; mục tiêu cao nhất là phục vụ Nhân dân, làm cho cuộc sống của Nhân dân tốt đẹp hơn. Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Nhân dân; Nhân dân là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương, đường lối của Đảng; mọi sự phấn đấu của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị chỉ có ý nghĩa khi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần chủ động, tích cực có các giải pháp chăm lo, nâng cao đời sống của Nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ kháng chiến cũ, các vùng chiến lược, vùng có đông đồng bào theo tôn giáo. Phát hiện, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, huy động các nhà hảo tâm kịp thời hỗ trợ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở. Tích cực tập hợp, lắng nghe ý kiến Nhân dân, thật sự trở thành chỗ dựa tin cậy, tiếng lòng của Nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp. Làm tốt vai trò chủ trì hiệp thương, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề quốc kế dân sinh. Tham gia hiệu quả và động viên Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh

phòng, chống lãng phí và tham nhũng, tiêu cực. Trước mắt tích cực tham gia công tác tổ chức, vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

**Thứ ba**, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo hướng thiết thực, sâu sát với dân, đồng hành cùng dân, “khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó Mặt trận sẵn sàng tham gia”. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước chất lượng cao, thiết thực, với sự hài lòng của Nhân dân; thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ mới. Phương thức vận động, tập hợp của tổ chức Mặt trận phải đa dạng, phong phú về loại hình, sinh động về nội dung, trở thành diễn đàn quần chúng, nơi các tầng lớp nhân dân thuộc các giới, giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài... gặp gỡ, trao đổi thông tin, bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng, đối thoại dân chủ, cởi mở. Tập hợp, phát huy tối đa vai trò, sự đóng góp của các nhà khoa học, các chuyên gia, các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự phát triển đất nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể có tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, thật sự gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, yêu dân, là tấm gương sáng để dân mến, dân thương, dân tôn trọng, dân tin cậy, dân chia sẻ.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa khẳng định, trong giai đoạn cách mạng mới, mỗi cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên phải tiếp tục thấm nhuần sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận; đề cao trách nhiệm đối với hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ”, gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa với Mặt trận, chân thành, cầu thị, lắng nghe, tận tâm, tận lực giải quyết công việc của dân; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm huy động mọi nguồn lực, phát huy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, sức sáng tạo của các giai tầng xã hội, mọi tổ chức và cá nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng sâu sắc rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, tập hợp đông đảo, bền chặt các tầng lớp nhân dân cùng chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống yêu nước, bản lĩnh và sức mạnh con người Việt Nam, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, vận hội mới, tự chủ, tự hào, vững tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trao đổi với Đại hội nhiều nội dung quan trọng về kết quả và định hướng phối hợp công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp chính quyền sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước. Trước mắt phấn đấu thực hiện các mục tiêu, kế hoạch năm 2024, phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc trong năm 2025; nỗ lực cao nhất hỗ trợ giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống; chuẩn bị góp ý vào các văn kiện của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị cuộc bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và Đại biểu Quốc hội. Chúng ta sẽ cùng nhau phối hợp thực hiện tốt hơn nữa các nội dung liên quan đến quốc kế dân sinh và thực hiện tốt hơn nữa định hướng của Đảng là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, góp phần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Nhà nước sẽ chân thành lắng nghe và thật lòng giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tranh thủ thời cơ, thuận lợi vượt qua mọi khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra và Nghị quyết mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đề ra.

### **III. KẾT QUẢ CỦA ĐẠI HỘI**

**1.** Trước khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, các vị trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, Trưởng các đoàn đại biểu và người Việt Nam ở nước ngoài đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Tiếp đó, Đoàn đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ (đường Bắc Sơn, Hà Nội). Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng, Liệt sỹ”.

**2. Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX trình Đại hội và các tham luận tại Đại hội khẳng định**

05 năm qua, trong bối cảnh, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; tình hình trong nước còn không ít khó khăn,

thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cấp, các ngành; sự chủ động, sáng tạo và tích cực của các tổ chức thành viên; sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, công tác Mặt trận tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đề ra và các nhiệm vụ phát sinh trong thực tiễn. Nhiều hoạt động đạt kết quả nổi bật, có tính lan tỏa cao, được các cấp, các ngành, đông đảo các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững, mối quan hệ máu thịt và niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố và tăng cường. Vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên, mà hạt nhân là liên minh giai cấp công nhân - nông dân - đội ngũ trí thức đã ra sức vận động, tập hợp, quy tụ đông đảo các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt sứ mệnh xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy mục tiêu hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc làm điểm tương đồng, chung lo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là cầu nối quan trọng của Đảng, chính quyền với Nhân dân. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ngày càng thiết thực, được triển khai sâu rộng, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, mang tính toàn dân, toàn diện, có sức lan tỏa cao.

Những kết quả nêu trên tiếp tục là minh chứng sinh động cho tính thiết thực, hiệu quả trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong đời sống xã hội, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Với tinh thần thẳng thắn, khách quan, toàn diện, Đại hội đã có 110 ý kiến tham luận và hàng chục ý kiến góp ý bằng văn bản bổ sung vào các văn kiện trình Đại hội. Đoàn Chủ tịch Đại hội đánh giá cao và ghi nhận tất cả những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu, giao cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X chỉ đạo tiếp thu bổ sung những ý kiến xác đáng để tổ chức thực hiện. Trên tinh thần đó, Đại hội đã thông qua báo cáo Chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, Đại hội thống nhất với đánh giá kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bài học kinh nghiệm:

- Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, đường lối, quan điểm, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo, định hướng của Đảng, nhất là chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động, tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện các

chương trình hành động. Kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Trong mọi hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; tôn trọng và phát huy, bảo vệ quyền làm chủ của Nhân dân; phải xuất phát và bảo đảm phục vụ lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Cần xác định đúng, trúng những nội dung trọng tâm, trọng điểm để tập trung triển khai thực hiện, tránh dàn trải, nhất là những nội dung, nhiệm vụ xuất phát từ ý Đảng, hòa quyện với lòng dân. Chú trọng khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo, niềm tin tưởng của Nhân dân đối với Đảng, Nhân dân đoàn kết xung quanh Đảng, Nhân dân đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư. Chủ động nghiên cứu, dự báo, nắm tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp, mới và khó phát sinh từ thực tiễn. Quan tâm, kịp thời, sáng tạo, linh hoạt và kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước để đảm bảo về cơ chế, chính sách và điều kiện hoạt động; tăng cường hiệp thương, thống nhất, phối hợp hành động, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức thành viên và vai trò chủ trì hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tăng cường sức mạnh tổng hợp trong mọi hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Năng lực hoạt động và uy tín của đội ngũ cán bộ là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có năng lực, gương mẫu, trách nhiệm, bản lĩnh, tâm huyết với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Coi trọng và phát huy có hiệu quả lực lượng cộng tác viên, chuyên gia... góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác Mặt trận.

### **3. Phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029**

#### **3.1. Phương hướng**

Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị và sứ mệnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng để phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Đề cao vai trò của Nhân dân trong tham gia, quyết định các chủ trương, chính sách liên quan đến những vấn đề

lớn và hệ trọng của đất nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

### **3.2. Mục tiêu**

Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, Hội đồng tư vấn và đội ngũ chuyên gia. Đa dạng hóa các hình thức và phương thức tập hợp, vận động quần chúng nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Thực hiện tốt chức năng là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; vai trò nòng cốt để Nhân dân làm chủ; đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội; chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

### **3.3. Chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Trên cơ sở tiếp tục kế thừa và phát triển 05 Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024, Đại hội xác định 10 chỉ tiêu cụ thể về việc nắm tình hình nhân dân, về khu dân cư, về vận động, quyên góp, về giám sát, phản biện xã hội, về góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước... bảo đảm tính khả thi, thực chất; đồng thời bổ sung mới 01 Chương trình hành động nhằm thực hiện yêu cầu hướng mạnh hoạt động về cơ sở, về địa bàn khu dân cư. Cụ thể:

- **Chương trình 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.**
- **Chương trình 2: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.**
- **Chương trình 3: Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua.**
- **Chương trình 4: Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.**
- **Chương trình 5: Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.**
- **Chương trình 6: Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.**



4. Đại hội thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

5. Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

6. Đại hội thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X gồm: 405 vị; Đoàn Chủ tịch: 72 vị; Ban Thường trực: 6 vị gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và 04 Phó Chủ tịch chuyên trách; 7 vị Phó Chủ tịch không chuyên trách.

Tại Đại hội đã hiệp thương cử ra 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X đã hiệp thương dân chủ cử 67 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khuyết 05 vị sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ.

Hội nghị đã hiệp thương dân chủ cử 04 vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X:

(1) Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X.

(2) Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X.

(3) Ông Hoàng Công Thủy, Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X.

(4) Bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X.

**\* Hội nghị đã hiệp thương dân chủ cử 07 vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X:**

(1) Bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

(2) Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

(3) Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

(4) Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

(5) Bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

(6) Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

(7) Ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

7. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là biểu tượng sinh động, đẹp đẽ nhất, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được bao thế hệ cha ông dày công xây dựng, vun đắp bằng mồ hôi, xương máu, bằng sự nhọc nhằn hy sinh, bằng ý chí, niềm tin, khát vọng của dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân tình, nhân nghĩa; máu xương của những người con đất Việt đã hòa vào lòng đất mẹ thành những viên gạch “bằng vàng” xây dựng nên thành đồng Tổ quốc Việt Nam. Bởi vậy không có thế lực thù địch nào có thể chia rẽ được khối đại đoàn kết của chúng ta.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng, trong thời gian tới, các giai cấp, giai tầng xã hội, các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, nhân sỹ trí thức, văn nghệ sỹ, doanh nhân, doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài sẽ nêu cao hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đóng góp trí tuệ, công sức để không ngừng củng cố, tăng cường truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, đồng lòng, chung sức: Đã bàn là thông, đã đi là đến, đã quyết cả nước một lòng dựng xây đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; phát huy mạnh mẽ truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức; chung lo vận mệnh của đất nước, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030), hoàn thành mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

